
BORGARRÁÐ 2. maí 2019:  Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um 
notkun á frístundakorti til að greiða niður sumarnámskeið - R19040222

Afhverju er ekki hægt að nota frístundakortið til að niðurgreiða sumarnámskeið? Í reglum kemur 
fram að ekki séu veittir styrkir vegna hefðbundinna sumarnámskeiða sem ná ekki 10 vikna lengd 
nema sérstök og málefnaleg sjónarmið eigi við. Íþrótta- og tómstundasvið metur hvort veita eigi 
undanþágu hverju sinni. Hver er ástæða þess?  


